

## การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. ระดับภูมิภาคและชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

นำเสนอเมื่อ : 28 ส.ค. 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง จ.ตาก จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw 2018 inspired by Thai PBS ระดับภูมิภาคและชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน นายอำนาจ อภิชาติตรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายจรูญ ชัดวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรรมการสถานศึกษา คณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน จาก 90 ทีมทั่วประเทศ รวมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง



การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ. OBEC Young Sepak Takraw 2018 inspired by Thai PBS ได้จัดการแข่งขันติดต่อกันปีนี้ เป็นปีที่ 3 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับการแข่งขันรอบภูมิภาคและชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปีนี้ โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีนักเรียนจากทุกภูมิภาคที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 68 โรงเรียน 36 จังหวัดรวม 90 ทีม แบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 21 ทีม หญิง 21 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 26 ทีม หญิง 22 ทีม

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากกีฬา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงผู้สูงวัย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดให้การกีฬาเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยจะเข้าไปในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษา และปัจจุบันจะเห็นวากีฬาเซปักตะกร้อ เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ